



# บันทึกข้อความ

ส่ง: ส.อ.	วันที่: ๒๑/๐๕	รับ: ๑
วันที่: ๒๑/๐๕	ลงรับ: ๒๓/๐๕	เวลา: ๑๕.๑๕น.
เวลา: ๑๕.๑๕น.		

ส่วนราชการ กต.ร.ปค. โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๑๒๓-๔

ที่ มท ๐๓๑๒/ ๑๐๗๘

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน อปค.

## ๑. ต้นเรื่อง

อปค. ได้อนุมัติให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผตปค.เขต ๑๕,๑๖ พร้อม ผช.ผตปค. เดินทางไปราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

## ๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว มีผลการตรวจราชการสรุปสาระสำคัญพอสังเขปได้ดังนี้

๒.๑ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ อำเภอเมืองแพร่ สูงเม่น หนองม่วงไข่ และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองพะเยา ดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง สารภี และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองลำพูน แม่ทาและอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำปาง ห้างฉัตร เกาะคา เสริมงาม และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๒๒ อำเภอ

### ๒.๒ ประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ

ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) การสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ การเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง การสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง การพัฒนากำลังพลกองอาสารักษาดินแดน การกวาดล้างสถานบริการ การควบคุมกำกับดูแลการค้าของเก่า การพนัน โรงแรม ศาลเจ้า การทุจริตงานทะเบียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ ในพื้นที่

### ๒.๓ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ

๒.๓.๑ วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย รับฟังประเมินผลและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการแก่พนักงานฝ่ายปกครองของที่ทำกรปกครองจังหวัดและที่ทำกรปกครองอำเภอ จังหวัดเชียงราย ณ รร.ลักขวรรณ รีสอร์ท โดยใช้งบประมาณของ ผตปค. เขต ๑๖ จำนวนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท ดังนี้

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ภาคเช้า : บรรยายข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ตรวจค้น จับกุมและเน้นสถานบริการตามความต้องการของจังหวัดเชียงราย

ภาคบ่าย : ถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ สน.สก. ให้แก่ชุดปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย

/ภาคค่ำ...



ภาพประกอบการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙





